

Số: /UBND-KT

Thành phố Lai Châu, ngày tháng năm 2021

V/v tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân năm 2021-2022

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế; Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp; TT Y tế; TT Văn hóa-Thể thao & Truyền thông; Công an; Đội QLTT số 2.
- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân năm 2021-2022. Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm phát sinh, lây lan trên diện rộng, giảm thiểu các thiệt hại về kinh tế, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường và thực hiện mục tiêu: vừa phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid - 19, vừa bảo vệ, phát triển sản xuất chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

1. Phòng Kinh tế thành phố

Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi trên địa bàn, nhất là trong vụ Đông Xuân 2021-2022.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi vụ Thu đông năm 2021 đảm bảo theo đúng yêu cầu, Kế hoạch đề ra.

Chủ động hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện ”*Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường*” đợt 2 năm 2021 trên địa bàn thành phố, nhất là các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch bệnh, khu vực có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh; tham mưu phân bổ nguồn thuốc sát trùng được TW hỗ trợ để phục vụ công tác tiêu độc, khử trùng đợt 2 năm 2021 cho các xã, phường theo kế hoạch của UBND thành phố; phối hợp tham mưu, xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã được các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, khuyến cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng.

Phối hợp tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh đàn vật nuôi trong vụ Đông Xuân.

Tổng hợp tham mưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh vụ Đông Xuân năm 2021-2022 trên địa bàn thành phố, gửi các Sở, ngành, UBND tỉnh theo quy định.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố

Phối hợp với phòng Kinh tế và UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và các giải pháp phát triển chăn nuôi trên địa bàn.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai "*Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2021*" để tiêu diệt các mầm bệnh tồn tại trong môi trường khu vực chăn nuôi, các điểm tập kết, buôn bán, giết mổ động vật. Yêu cầu triển khai nghiêm túc đảm bảo đúng, đủ thời gian, tần suất, hoàn thành trong tháng 11/2021.

Chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch bệnh, khu vực có nguy cơ cao như: chợ, các điểm tập kết gia súc, gia cầm... để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh trong diện hẹp; tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn; tổ chức ngăn chặn và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc...

Phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, phường hướng dẫn cho người chăn nuôi chủ động xây dựng, sửa chữa, che chắn chuồng trại hoặc di chuyển đàn vật nuôi từ vùng cao xuống vùng thấp, tích cực dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi để phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, nhất là trâu, bò, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại trong vụ Đông Xuân năm 2021 -2022 gây ra.

3. UBND các xã, phường

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân về tính chất nguy hiểm của các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi đến sức khỏe con người, kinh tế, môi trường sinh thái và các biện pháp chủ động phòng, chống dịch để người dân biết, hiểu và tự giác thực hiện.

Cử cán bộ thú y viên, trưởng bản, tổ dân phố các xã, phường phó tổ chức thống kê đàn gia súc, gia cầm, diện tích thủy sản của địa phương; chuẩn bị cho công tác tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm thuộc xã, phường mình quản lý; vận động nhân dân dần thay đổi tập quán chăn nuôi thả rông gia súc, gia cầm sang chăn thả có kiểm soát, có chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi, tạo thuận lợi cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tổ chức giám sát dịch bệnh tới tổ dân phố, bản và báo cáo kịp thời đến cơ quan chuyên môn thành phố khi phát hiện có ổ dịch bệnh xảy ra, đồng thời trực tiếp tổ chức thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định.

Chỉ đạo các tổ dân phố, bản thành lập tổ đội phun thuốc tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch thường xuyên, đặc biệt ở những nơi có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh; huy động mọi nguồn lực, vật lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch đem lại hiệu quả cao nhất; tổ chức, huy động nhân lực triển khai công tác tiêm phòng, phun vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn theo kế hoạch, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. *(xác định cụ thể diện tích cần phun gửi về phòng Kinh tế và Trung tâm DVNN thành phố để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch tổ chức phun tiêu độc, khử trùng môi trường)*

4. Các đơn vị: Trung tâm Y tế; Công an; Đội QLTT số 2, TT Văn hóa - Thể thao & Truyền thông thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, giám sát, quản lý chặt chẽ tại các tổ dân phố, bản, các khu vực tập kết, buôn bán gia súc, gia cầm và các sản phẩm của chúng, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ, nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

5. UBMT Tổ quốc và các tổ chức Hội, Đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Phòng Kinh tế, TT Dịch vụ Nông nghiệp thành phố và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho gia súc, vật nuôi và thực hiện “Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường” để người dân biết chủ động phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế thành phố, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Lai Châu;
- TT Thành ủy, HĐND thành phố;
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Chủ tịch, PCT UBND thành phố;
- UB MTTQ và các Tổ chức Hội, Đoàn thể TP (P/h);
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;
- Trang TTĐT thành phố;
- Lưu.: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Hữu Cam